

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018**

#### **Phần I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2017**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 của huyện trong bối cảnh KT-XH của đất nước, của tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, bão lũ diễn ra trên diện rộng, ngành chăn nuôi lợn khủng hoảng thừa; trong tình ngành ô tô phải cắt giảm sản lượng, thu ngân sách của tỉnh đạt thấp so với dự toán... đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Trên địa bàn huyện tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, giá lợn hơi xuống thấp đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; công tác xây dựng NTM ở các xã đăng ký đạt chuẩn còn chậm; công tác thu hút đầu tư còn hạn chế... Song UBND huyện ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời giải quyết tháo gỡ những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực... do đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 8,02%; thu ngân sách tăng 12%; so với cùng kỳ, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,11%; ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 14,3%; ngành thương mại- dịch vụ tăng 8,59%. Các ngành dịch vụ đáp ứng tốt cho sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân; các lĩnh vực VH-XH tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Kết quả cụ thể như sau:

#### **I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

##### **1. Về sản xuất Nông- Lâm nghiệp- Thủy sản:**

Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 theo giá hiện hành đạt 1.241.723 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 954.202 triệu đồng, tăng 1,11% so với cùng kỳ.

##### **a) Về nông nghiệp:**

Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp: Nền nhiệt độ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, mưa liên tục kéo dài từ ngày 10-13/1 gây ngập úng nhiều diện tích lúa xuân sớm vừa cấy; không khí lạnh kết hợp với gió giật mạnh từ ngày 17-20/3 đã ảnh hưởng đến quá trình phơi màu và vào chắc của một số diện tích lúa đang trổ; hoàn lưu của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới làm cho một số

diện tích chiêm trũng bị ngập úng; tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chăn nuôi lợn do giá đầu ra của sản phẩm thịt hơi giảm sâu đã làm giảm quy mô và khả năng tái đàn... Để khắc phục những khó khăn trên, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo việc phòng chống ngập úng, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất; tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực cây, con giống, thức ăn chăn nuôi và vật tư, phân bón; tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm đã được quy hoạch gắn với thị trường, đối với chăn nuôi lợn hạn chế mở rộng quy mô, nhất là lợn nái, thay đổi cơ cấu giống theo hướng khuyến khích phát triển giống có năng suất, chất lượng cao... do vậy đã hạn chế được những khó khăn, vướng mắc và thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh gây ra. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 1.173.800 triệu đồng; theo giá so sánh đạt 901.293 triệu đồng, tăng 1,01% so với cùng kỳ (CK). Cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 9.673,3 ha bằng 97,7%KH, giảm 2,47%CK. Trong đó, cây lúa: 5.263,68ha, bằng 98,4%KH, tăng 6,02%CK; cây ngô: 1.936,81ha, bằng 98,3%KH, giảm 3,9%CK; cây lấy củ: 910,69ha, giảm 9,98%CK; cây có hạt chứa dầu: 681,01ha, giảm 16%CK; cây mía: 35,6ha, giảm 55,8%CK; cây rau đậu, hoa, cây cảnh: 675,05ha, tăng 4,8%CK; cây hàng năm khác: 150ha, tăng 1,15%CK.

Năng suất lúa cả năm: 53,4 tạ/ha (vụ chiêm xuân đạt 57,38 tạ/ha; vụ mùa đạt 48,33 tạ/ha), đạt 100,7%KH và tăng 6,37%CK; năng suất ngô đạt 45,98 tạ/ha, tăng 4,1%CK. Tổng sản lượng lương thực (lúa, ngô): 37.015 tấn, vượt 5,75%KH, tăng 5,68%CK. Bình quân lương thực đạt 393kg/người/năm, tăng 18,4 kg so với CK.

- Về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:

Trong 6 tháng đầu năm tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh với mức giảm mạnh nhất trong 10 năm gần đây. Trước tình hình trên UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất để đảm bảo chăn nuôi lợn ổn định bền vững, truyền truyền khuyến cáo người dân không chăn nuôi theo phong trào. Trong 6 tháng cuối năm, giá lợn hơi đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đủ để hòa vốn, kết hợp với giá nguyên liệu chăn nuôi vẫn ở mức cao khiến người chăn nuôi lợn càng thêm khó khăn, nhiều hộ nhỏ lẻ không còn nuôi lợn, các gia trại, trang trại vẫn tiếp tục nuôi nhưng đều có xu hướng giảm quy mô đàn. Chăn nuôi gia cầm của huyện tiếp tục phát triển, dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá cả và tình hình tiêu thụ ổn định đã tạo thuận lợi để người chăn nuôi phát triển đàn và tăng sản lượng giết thịt.

Theo số liệu điều tra tại thời điểm 01/10/2017, tổng đàn trâu có 3.547 con, giảm 1,5%CK; đàn bò có 17.325 con, giảm 0,8%CK. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 14.920 tấn, tăng 4,36%CK. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 900ha, sản lượng đạt 1.500 tấn, tăng 2,13%.

b) Sản xuất Lâm nghiệp- Trồng và BVR: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 146,6ha rừng sản xuất, đạt 110,4%KH; trồng cây phân tán đạt 153.200 cây, đạt 102%KH. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 24%. Công tác PCCC được đẩy mạnh, trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn được duy trì. Qua kiểm tra phát

hiện 3 vụ vi phạm, đã tiến hành xử phạt hành chính 14,3 triệu đồng. Sản lượng gỗ khai thác đạt 6.342,7m<sup>3</sup>.

## **2. Công tác Thủy lợi và Phòng chống thiên tai:**

Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch trong việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời, đảm bảo khung lịch thời vụ.

Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện năm 2017, kịp thời triển khai công tác PCTT&TKCN đến các xã, thị trấn. Coi trọng việc kiểm tra đê, kè, cống, hồ đập, hệ thống các công trình tiêu, luống tiêu để tiêu úng phục vụ sản xuất. Nhìn chung, công tác PCTT của huyện được chỉ đạo thực hiện tốt đã góp phần giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên đợt không khí lạnh kèm theo mưa trái mùa xảy ra đầu tháng 01 đã làm ngập chìm 200 ha lúa chiêm; hoàn lưu các cơn bão số 2, 6, 7, 10; đợt giông lốc đầu tháng 7, ... đã gây ngập, úng nhiều diện tích nông nghiệp, hư hỏng một số cơ sở vật chất của người dân và làm 01 người bị thương. Tổng thiệt hại do ước tính khoảng 1.800 triệu đồng.

## **3. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM:**

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương giữ vững các tiêu chí ở các xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016: Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch; hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn theo đúng quy định. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017: UBND huyện tăng cường kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai các tiêu chí; đôn đốc quyết liệt để thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí về: giao thông, thiết chế văn hóa, môi trường để hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2017 theo kế hoạch đề ra.

Phấn đấu kết thúc năm 2017, có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 12 xã; các xã còn lại đều đạt từ 11 đến 15TC. Tuy nhiên Chương trình xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư hạn chế, sự đóng góp của người dân chưa nhiều.

## **4. Công tác quản lý về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường:**

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là các công trình xây dựng NTM, công trình đường giao thông, đặc biệt là dự án trọng điểm từ nút lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Trung tâm huyện, các dự án về đất giãn dân, đất đầu giá QSDĐ. Chỉ đạo hoàn thành cơ bản giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2016; Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình Sở Tài nguyên & Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung chỉ đạo rà soát đối với toàn bộ những tồn tại về đất đai chưa được xử lý để xây dựng kế hoạch xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng theo Chỉ thị 10-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Vĩnh Phúc

